



Ngành sủ n xuấ t đượ ngườ i thủ t vậ n là ngành tiêu thủ chủ yủ u các sủ n phẩm gỗ củ ng nhiề t đượ i tở i Châu Âu. Nhủ ng sủ liủ u vủ qui mô củ a ngành này tở i các nướ c Châu Âu hiủ n củ a đượ c công bủ , nhủ ng nhủ ng báo cáo không chính thủ c củ ra rỏ ng Đứ c, Pháp, Ý và vủ ng quậ c Anh là bủ n quậ c gia tiêu thủ lỏ n nhủ t đượ i vủ i sủ n phẩm gỗ ngoà i trỏ i xét theo tở m quan trỏ ng củ a các đượ n hàng

Bủ c tranh thủ trỏ ng thủ t phủ c tủ p bủ i mủ t thủ c tủ : phỏ n lỏ n gỗ tủ ch nhủ p khủ u chủ t lỏ ng cao lỏ i A vào thủ trỏ ng Ý không phủ c vủ cho ngành sủ n xuấ t nỏ i thủ t mà thay vào đó là đượ dùng trong ngành công nghiủ p đố ng tàu.

Mủ t đượ u đượ c biể t đắ ng chú ý là: có sủ quan tâm tở ng đượ i cao vủ viủ c củ p chủ ng chủ môi trỏ ng trong ngành sủ n xuấ t đượ ngườ i thủ t Châu Âu. Nhủ ng chiủ n đượ ch lỏ n vủ môi trỏ ng, trong đó bao gủ m sủ phủ thuủ c rỏ rỏ t củ a ngành vào nhủ ng cây gỗ củ ng nhiề t đượ i nhủ y củ m vủ i môi trỏ ng và sủ lỏ ng khá lỏ n các sủ n phẩm đượ c phân phủ i thông qua các nhà bán lỏ lỏ n, đượ u nhủ n mủ nh vào nhủ ng sủ n phẩm đã đượ c củ p chủ ng chủ . Nhiủ u nhà bán lỏ Châu Âu không lâu nủ a sủ ngủ ng viủ c trủ c tủ p hay gián tủ p mua hàng, và đượ t hàng gủ thành phủ m củ a có chủ ng chủ . Vủ i rỏ t ít ngườ i lỏ , chủ có gủ và sủ n phẩm gỗ đã đượ c củ p chủ ng chủ FSC mủ i đượ c công nhủ n trong ngành này.

Trong nhủ ng năm trỏ i đây, khi nhủ ng nhà bán lỏ lỏ n ngày càng trỏ nên có ủ u thủ vủ t bủ c trong ngành, hiủ n tở ng phân đượ n thủ trỏ ng ủ mủ c đượ cao vủ n còn tở n tở i. Mủ t khỏ i lỏ ng sủ n phẩm lỏ n đã đượ c bán cho các công ty Metro ủ Đứ c, Carefour ủ Pháp, B&Q, Homebase, và Tesco ủ vủ ng quậ c Anh. Bên củ nh đó, mủ t khỏ i lỏ ng sủ n phẩm không nhủ khác cũng đã tìm đượ n đượ c vủ i ngườ i tiêu thủ củ i cùng thông qua nhủ ng trung tâm bán đượ ngườ i thủ t nhủ hoủ c thông qua các công ty kinh doanh trủ c tủ yủ n. Các công ty bán lỏ lỏ n thủ ng mua phỏ n lỏ n các sủ n phẩm hoàn thiủ n trủ c tủ p tở các nướ c Việ n Đứ ng. Viủ c mua bán trủ c tủ p mang lỏ i lỏ i nhuủ n cao hủ n cho nhủ ng nhà bán lỏ . Tuy nhiên cũng có nhủ ng rỏ i ro phát sinh trong công viủ c mua hàng và thanh toán trủ c khi gủ i hàng. Bủ i vủ y phỏ n lỏ n hàng hóa đượ c mua tở các công ty có thủ ng hiủ u ủ Châu Âu, nhủ ng tở chủ c có thủ hủ trỏ vủ viủ c lỏ u kho ủ Châu Âu đượ i vủ i các đượ n hàng yủ củ u giao hang nhanh liên tủ p.

Hiủ n có mủ t sủ lỏ ng khá lỏ n các nhà sủ n xuấ t đượ c gủ i là “pseudo” ủ Châu Âu, nhủ ng ngườ i đắ ng chủ u tác đượ củ a nhủ ng nhà nhủ p khủ u, nhà phân phủ i cung củ p hàng hóa cho các nhà bán lỏ lỏ n; đượ ng thủ i đố ng vai trò cung củ p hàng hóa chính cho nhủ ng trung tâm bán đượ ngườ i thủ t và các nhà phân phủ i nhủ hủ n. Các nhà sủ n xuấ t Pseudo này hoủ t đượ ng bủ ng cách đượ a ra thiể t kủ cho nhà sủ n xuấ t Trung Quậ c hoủ c Đứ ng Nam Á, nhủ ng ngườ i sau đó sủ sủ n xuấ t các mủ t hàng đượ i nhủ n hiủ u củ a Pseudo. Đứ i khi thiể t kủ củ a chính các nhà máy sủ n xuấ t trủ c tủ p cũng đượ c sủ đượ ng. Khi đó pseudo hoủ t đượ ng nhủ mủ t ngườ i mua hàng đượ n lỏ . Chủ có rỏ t ít công ty đượ gủ ngườ i thủ t sủ n xuấ t tở i Châu Âu và sủ đượ ng nhiủ u lỏ i nguyên liủ u khác hủ n là gủ . Ví dụ, Kettler sủ n xuấ t đượ ngườ i thủ t làm tủ thép ủ Châu Âu trong khi nhủ p khủ u đượ gủ tở

## Đông Nam Á.

Gỗ teak luôn đứng đầu ngành sản xuất đồ gỗ người trồng ở châu Á. Tuy nhiên, một phần là do việc khan hiếm loài gỗ này cũng vì sự quan tâm ngày càng lớn đến việc sử dụng gỗ có chứng chỉ FSC, ngành sản xuất đồ gỗ người trồng hiện đang sử dụng các loài gỗ, vật liệu khác. Những loài gỗ nhiệt đới khác có thể đứng đầu ngành bao gồm iroko, bạch đàn, keo, balau, meranti, keruing, shorea, sindana, và couboril. Việc khan hiếm gỗ teak có chứng chỉ FSC từ Myanmar và Indonesia đã dẫn đến sự chuyển đổi trong thị trường gỗ này trong việc cung cấp gỗ nguyên liệu cho các khu vực khác, lấy ví dụ như khu vực đến từ gỗ teak ở Trung Mỹ, đến đến bạch đàn ở Nam Mỹ, đến đến keo ở Việt Nam và những đến đến các nước Đông Nam Á khác, và đến đến couboril ở Brazil. Hơn nữa, rất nhiều gỗ thông có chứng chỉ FSC từ Nga, Bắc Âu, Bắc Mỹ và New Zealand đứng đầu lý do áp lực nhằm kéo dài tuổi thọ khi đứng đầu sản xuất thành đồ gỗ người trồng.

Từ đầu năm ngoái, ngành sản xuất đồ gỗ người trồng Châu Âu nhìn chung bắt đầu đứng đầu các mối rạn. Tuy nhiên trong năm 2008, mùa hè ẩm ướt ở vùng Tây Bắc Châu Âu đã hạn chế nhu cầu sản xuất, cũng vì sự đi xuống của nền kinh tế thế giới đã làm giảm niềm tin của các công ty. Nhiều nhà bán lẻ tiếp tục giảm giá quá nhiều so với năm 2008, thiêu niềm tin vào những tín hiệu phục hồi trong năm nay, đã mạnh tay cắt giảm việc đặt hàng trong năm 2009.

Những hàng khác từ suy thoái kinh tế đã khiến cho lãi xuất gia tăng đối với các sản phẩm giá thành thấp hơn để bù đắp là những loài gỗ teak trồng trong các đến đến có chứng chỉ trồng gỗ như Keo and Bạch đàn. Với việc giá thành đang trở thành yếu tố quyết định nhu cầu trong thị trường kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sự khác biệt giữa nguyên liệu đã và chưa được chứng chỉ FSC dùng trong sản xuất đồ gỗ người trồng. Mọi quan tâm ở đây phần lớn bắt nguồn từ suy thoái kinh tế và hiện tại đang khuyến khích sản xuất những mặt hàng giá thành thấp để không làm tê liệt, có hoặc không có nhôm, thép và nguyên liệu pha chế chủ yếu từ Trung Quốc.

*Nguồn: ITTO Newsletter T01/2009 Trích đăng từ : [ptm.org.vn](http://ptm.org.vn)*